

# อาลัย...อาจารย์รีนา ดี เวสตรา

## อดีตอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

อาจารย์รีนา ดีเวสตรา เป็นบุตรของนาย D.H. and Jennie Westra เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 1901 ที่ เมืองแวนด์คอฟ รัฐวิสคอนซิน บิดามารดาของท่านย้ายมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มาตั้งรกรากอยู่สหรัฐอเมริกา อาจารย์สามารถพูดและอ่านภาษาฮอลแลนด์ได้ ท่านมีพี่น้องเป็น ชาย 4 คน หญิง 4 คน

เมื่ออายุ 19 ปี ได้ออกจากครอบครัวไปทำงานที่รัฐ Michigan เพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่ชายให้เรียนจบวิทยาลัย หลังจากนั้นท่านได้เก็บเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตัวท่านเองในการเรียนจนสำเร็จวิชาพยาบาลได้ R.N. จาก Butterworth Hosp School of Nursing และ B.S. จาก Columbia U. Teachers college ปี 1936

หลังจากทำงานในวิชาชีพพยาบาลได้ระยะหนึ่ง ท่านก็ได้อาสาสมัครเป็นทูตของพระคริสต์ ได้เริ่มงานนอกสหรัฐอเมริกาที่ประเทศจีนเป็นแห่งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1936-1951 ท่านสอนวิชาการพยาบาลมีลูกศิษย์ที่เมืองจินมากมาย

ปี 1952-1960 อาจารย์ได้อาสาสมัครมาเป็นผู้บริหารและครูสอนที่ โรงเรียนนางพยาบาลโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค ปัจจุบัน คือ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

ตลอดระยะเวลาที่อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ท่านรับผิดชอบงานด้านวิชาการ และรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนฯ เมื่ออาจารย์ศรีวิไล สิงหนตร เดินทางไปต่างประเทศ

อาจารย์เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของการศึกษาเป็นอย่างมาก ท่านจึงได้ให้ทุนสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีให้ได้รับทุนการศึกษาทุก ๆ ปีนับตั้งแต่ท่านเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยจนกระทั่งปัจจุบันและคงจะมีอยู่ตลอดไป เพราะท่านได้ตั้งกองทุนการศึกษาพยาบาลในนามของ D.J. Westra Fund ทุนนี้อยู่ที่ United Board สหรัฐอเมริกาท่านได้ให้ทุนช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาพยาบาลรวมถึงปัจจุบันประมาณ 50 ทุนนอกจากนี้ท่านยังให้ทุนสนับสนุนด้านพันธกิจอื่น ๆ ด้วย

อาจารย์เป็นผู้ที่เคร่งครัดในระเบียบวินัย นอกจากจะดูแลด้านคุณภาพวิชาการแล้ว ท่านยังดูแลด้านการแต่งกายของนักเรียนพยาบาลด้วยท่านเป็นผู้ออกแบบเครื่องแบบฝึกปฏิบัติงานบนตึกผู้ป่วยและเครื่องแบบฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้นักเรียนพยาบาล ความละเอียดถี่ถ้วนของท่านในเรื่อง

เรื่องแบบฝึกปฏิบัติงานนั้นจะต้องสะอาด เรียบร้อย ชายกระโปรงของนักเรียนจะต้องมีความสูงเท่ากันไม่ว่านักเรียนแต่ละคนจะสูงหรือเตี้ย ต่างกันเมื่อขึ้นหรือเดินด้วยกันเป็นกลุ่มชายกระโปรงจะอยู่ระดับเดียวกัน ผมของนักเรียนจะต้องตัดเพื่อให้ดูสวยงามเวลาต้องสวม Net หรือดาข่ายคลุมผม นักเรียนคนใดไม่มีเงินไปตัดผมท่านก็จะออกเงินให้

ด้านการดูแลงานวิชาการไม่เพียงแต่จะดูแลในเวลากลางวันเท่านั้นท่านจะควบคุมดูแลนักเรียนเข้าห้องสมุดในตอนหัวค่ำจนถึงเวลา 3 ทุ่มทุกคืน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ นักเรียนคนใดมีปัญหาจะเข้าพบท่านได้ตลอดเวลา

ด้านส่วนตัวของท่านนั้น เพราะท่านเป็นโสด ท่านจึงมีอิสระในการทำสิ่งที่ท่านชอบในหลาย ๆ ด้าน ท่านเป็นนักเขียน ท่านเขียนประวัติชีวิตตระกูล Westra ใช้เวลา 10 ปี ท่านเป็นนักแต่งโคลงกลอนเพื่อชื่นชมฝีพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเป็นแม่ศรีเรือนด้วย ท่านสามารถเย็บปักถักร้อย มีจักรเย็บผ้าของตัวเอง ถักโครเชเป็นตุ๊กตา แม้อายุ 90 ปี ยังถักตุ๊กตารูปสัตว์ต่าง ๆ ให้เล่นของท่าน ท่านชอบทำครัว และทำสวนครัว ปลูกพืชผัก ผลไม้ เช่นกล้วย มะละกอ รับประทานเอง

ด้านความเชื่อและศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าท่านเสียสละและทุ่มเทชีวิตของท่านกับงานของพระเจ้าตลอดชีวิต ท่านจะโมทนาสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าตลอดเวลา ไม่ว่าจะยามสุขหรือยามมีความทุกข์ ท่านจะอธิษฐานเพื่อทุกคนอยู่เสมอ

เมื่อท่านเกษียณอายุงานจากโรงเรียนนางพยาบาลที่แมคคอร์มิคแล้ว ท่านยังได้ใช้เวลาของท่านไปช่วยงานที่โรงเรียนพยาบาลสภากาชาดไทยอยู่ระยะหนึ่ง ท่านดีใจมากเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเข็มกาชาดสรรเสริญให้แก่ท่าน นอกจากนั้นท่านยังรับตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านพัก Presbyteria Guest House ที่ศาลาแดง ซอย 2 อยู่หนึ่งวาระ

เมื่อท่านจากเมืองไทยไปหลังจากสิ้นสุดภาระหน้าที่ท่านได้กลับไปอยู่กับญาติพี่น้องที่รัฐวิสคอนซิน เมื่ออายุ 80 กว่าท่านได้ย้ายไปอยู่บ้านพักสำหรับผู้ชราที่เคยเป็นมิชชันนารีมาก่อนที่รัฐฟอริดา ต่อมาเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องย้ายไปอยู่ร่วมกับผู้ชราอื่น ๆ ที่เขาจัดให้อยู่เป็นห้อง ๆ

อาจารย์รินาเริ่มป่วยด้วยโรคตาตั้งแต่ปี 1986 ต้องผ่าตัดตาทั้ง 2 ข้าง และเริ่มป่วยด้วยโรคมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะ เมื่ออายุประมาณ 90 ปีท่านเล่าว่าผู้ป่วยหญิงที่เป็นมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะจะพบน้อยมาในสหรัฐจะมี 1 คน ใน 1,000 คนที่เป็นมะเร็ง ท่านได้รับการผ่าตัดและรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ ทุกอย่างตามที่แพทย์จะให้การรักษา

ในที่สุดเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 เวลา 10.00 น. ท่านอาจารย์รินา ดี เวสตรา ได้จากญาติพี่น้องและลูกศิษย์ของท่าน ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสงบ

เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 1997 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม E.C.Cort อาคารศรีสังวาลย์  
บรรดาศิษย์เก่าและคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงท่าน

คุณความดีของท่านที่มีต่อลูกศิษย์ที่โรงเรียนพยาบาลฯ แมคคอร์มิค จะตราตรึงอยู่ในใจของ  
พวกเราตลอดไป

**อจ. นิภา ทศพระรินทร์**

**รวบรวม**